

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑  
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง  
\*\*\*\*\*

**สมาชิกที่มาประชุม**

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุนทร หลายทวีวัฒน์	ตำแหน่งประธานสภาเทศบาล	สุนทร หลายทวีวัฒน์	
๒	นายเจียม เดชะบุรีรัมย์	รองประธานสภาเทศบาล	เจียม เดชะบุรีรัมย์	
๓	นายสันต์ ตรวจนอก	สมาชิกสภาเทศบาล	สันต์ ตรวจนอก	
๔	นายพินันท์ ดวงลูกแก้ว	สมาชิกสภาเทศบาล	พินันท์ ดวงลูกแก้ว	
๕	นายวิชัย บุญคำ	สมาชิกสภาเทศบาล	วิชัย บุญคำ	
๖	นางสมพร อุ่นใจ	สมาชิกสภาเทศบาล	สมพร อุ่นใจ	
๗	นายชิต แซ่มซ้อย	สมาชิกสภาเทศบาล	ชิต แซ่มซ้อย	
๘	นายพล โกสุม	สมาชิกสภาเทศบาล	พล โกสุม	
๙	นายหนูเล็ก กวดนอก	สมาชิกสภาเทศบาล	หนูเล็ก กวดนอก	
๑๐	นายประสิทธิ์ ไพเราะ	สมาชิกสภาเทศบาล	ประสิทธิ์ ไพเราะ	
๑๑	นายเหล็ก โกสุม	เลขานุการสภาเทศบาล	เหล็ก โกสุม	

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเพชรวิทย์ เพราะไธสง	นายกเทศมนตรี	เพชรวิทย์ เพราะไธสง	
๒	นายฉลอง ตรวจนอก	รองนายกเทศมนตรี	ฉลอง ตรวจนอก	
๓	นายศักดิ์ดา ชาดัน	รองนายกเทศมนตรี	ศักดิ์ดา ชาดัน	
๔	นายปวิธรรม ภูลังกา	เลขานุการนายกเทศมนตรี	ปวิธรรม ภูลังกา	
๕	นายเหรียญทอง ก้อนแก้ว	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	เหรียญทอง ก้อนแก้ว	
๖	นายสุริยา หาญจิตร	ปลัดเทศบาล	สุริยา หาญจิตร	
๗	นายยุทธนา ศรีประภาพงศ์	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	ยุทธนา ศรีประภาพงศ์	
๘	นายคมสันต์ เชื้อกุดรู	ผู้อำนวยการกองช่าง	คมสันต์ เชื้อกุดรู	
๙	นางพรรณณี สุริยะ	ผู้อำนวยการกองคลัง	พรรณณี สุริยะ	
๑๐	นายอุทัย คณาโงทย์	นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา	อุทัย คณาโงทย์	
๑๑	นางแววดาว อาพัฒน์นอก	นักวิชาการสาธารณสุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข	แววดาว อาพัฒน์นอก	

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑๒	นางดาหลา พินิจมณีรัตน์	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓	ดาหลา พินิจมณีรัตน์	
๑๓	น.ส.สาย กวดนอก	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙	สาย กวดนอก	
๑๔	น.ส.ประนอม รัตนศาลาแสง	เจ้าพนักงานธุรการ	ประนอม รัตนศาลาแสง	
๑๕	น.ส.กรรณิการ์ บุญเหลือ	นิติกร	กรรณิการ์ บุญเหลือ	
๑๖	นายประพันธ์ พึ่งสุวรรณค์	คนงานทั่วไป	ประพันธ์ พึ่งสุวรรณค์	
๑๗	นายคมพัทธ์ วงศ์วังจันทร์	น.วส.ชำนาญการ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอแก่งสนามนาง	คมพัทธ์ วงศ์วังจันทร์	
๑๘	นางศิริประภา ภูแผ่นนา	เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์	ศิริประภา ภูแผ่นนา	
๑๙	จ.อ.ชัยณรงค์ เทียบแสน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชัยณรงค์ เทียบแสน	
๒๐	นางสันทนา แพมไธสง	เจ้าพนักงานธุรการ	สันทนา แพมไธสง	

### เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ประธานสภาเทศบาลฯ สวัสดิ์ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรงและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรงสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ สมาชิกสภาเทศบาลมีทั้งหมด ๑๑ ท่าน มีประชุมทั้ง ๑๑ ท่าน เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดการประชุมครับ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ เลยนะครับ

### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาเทศบาลฯ ตามที่ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับท้องถิ่นจำนวน ๖ ฉบับ คือ ๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๓. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับที่ ๑๔ ๔. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล และก็มีพระราชบัญญัติกรุงเทพฯ และพระราชบัญญัติเมืองพัทยา ซึ่งได้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ซึ่งจากกฎหมายทั้งหมด ๖ ฉบับ ก็จะมีเกี่ยวข้องกับเราอยู่ ๒ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับที่ ๑๔ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ และให้ท่านสมาชิกสภาได้ศึกษารายละเอียด เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเรา ส่วนสมาชิกสภาท่านใดสนใจศึกษารายละเอียด สามารถขอพระราชบัญญัติแต่ละฉบับได้ที่ฝ่ายกฎหมาย ก็คือนิติกร นะครับ และยังมีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่หน้าจะเกี่ยวข้องกับเรา คือ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ก็เป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเราก็ถือว่าเป็นข้าราชการทางการเมือง เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ กฎหมายฉบับนี้จึงน่าจะเกี่ยวข้องกับเราด้วย ทุกท่านสามารถขอรายละเอียดพระราชบัญญัติได้ที่ฝ่ายกฎหมายครับ สำหรับเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบก็มีเพียงเท่านี้

## ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรงครั้งที่แล้ว

ประธานสภาเทศบาลฯ

ต่อไปเข้าระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง ครั้งที่ผ่านมา คือ การประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รายงานการประชุม ได้ส่งให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจดูรายละเอียดแล้ว มีท่านสมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายงานการประชุมหรือไม่ เรียนเชิญครับ

ไม่มีท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการแก้ไขเพิ่มเติมครับ ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาเปิดรายงานการประชุมไประเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอใหม่ คือการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓ หน้า ๙ ย่อหน้าแรก ที่ท่านรองประธานสภา ท่านเจียม เดชะบุรีรัมย์ ได้เสนอข้อความว่า “เรียนประธานสภาที่เคารพสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายเจียม เดชะบุรีรัมย์ ขอเสนอสมัยประชุม ๔ สมัย โดยเริ่มสมัยแรกในวันที่ ๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สมัยที่ ๒ วันที่ ๑ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สมัยที่ ๓ วันที่ ๑ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ สมัยที่ ๔ วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และขอเสนอการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ครับ” ผมดูแล้ว สมัยแรกของปีถัดไปคือวันที่ ๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในที่ประชุมเราได้พูดไว้เช่นนี้จริงหรือไม่ครับนิติกร

น.ส. กรรณิการ์ บุญเหลือ  
นิติกรปฏิบัติการ

จริงค่ะ

ประธานสภาเทศบาลฯ

อันที่จริงมันต้องเริ่มจากวันที่ ๑ แล้วมีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน ถ้า ๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ มันไม่ครบ ๓๐ วัน เดือนนี้มี ๒๘ วันก็จริง แต่ตามระเบียบแล้ว ให้มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน ในที่ประชุมวันนั้น ตามเทปบันทึกเสียงว่าอย่างนี้ใช่หรือไม่

น.ส. กรรณิการ์ บุญเหลือ  
นิติกรปฏิบัติการ

ใช่ค่ะ

ประธานสภาเทศบาลฯ

ถ้าอย่างนั้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง สอดคล้องกับระเบียบฯ ผมจึงขอแก้ไข คือ สมัยประชุม ๔ สมัย สมัยแรกเริ่มวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน สมัยที่ ๒ เริ่มวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน สมัยที่ ๓ เริ่มจากวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน สมัยที่ ๔ เริ่มวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน และการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ มีกำหนดตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วันครับ ถ้าเป็นวันที่ ๒๘ ก็จะมีกำหนดแค่ ๒๘ วัน จึงขอแก้ไขรายงานการประชุมดังนี้ครับ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมก็ต้องใช้อำนาจของสภาเทศบาลในการอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลง มีท่านสมาชิกสภาท่านใด ที่ไม่เห็นชอบในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ถือว่าสภาเทศบาลเห็นชอบในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมดังกล่าวนี้ครับ มีสมาชิกสภาท่านจะแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมครั้งที่แล้วอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม รับรอง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม	รับรอง	๑๐	เสียง
	ไม่รับรอง	-	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องกระทู้ถาม

๖.๑ กระทู้ถาม เรื่องจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

ประธานสภาเทศบาลฯ                   เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องกระทู้ถาม ซึ่งได้มีท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้ส่งกระทู้ถามมายังประธานสภา ๓ ท่าน เพื่อสอบถามท่านนายกเทศมนตรี รายละเอียดปรากฏตามกระทู้ถามที่ได้ส่งให้ท่านนายกเทศมนตรี เพื่อทราบและพิจารณาล่วงหน้า ๗ วัน แล้วนะครับ ขอเรียนเชิญท่านแรก กระทู้แรก ๖.๑ กระทู้ถาม เรื่องจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ เชิญท่านเจ้าของกระทู้ครับ

นายหนูเล็ก กวดนอก  
สมาชิกสภาเทศบาล                   เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมตั้งกระทู้ถาม คือเรื่องเงินจ่ายขาดสะสมนี้ มีมากน้อยแค่ไหน และจะนำออกไปใช้จ่ายได้เมื่อไหร่ ซึ่งรายละเอียดทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ส่งมาให้ดูแล้วนะครับ แต่อยากถามผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้สมาชิกสภาทุกท่านให้ได้รับทราบครับ

ประธานสภาเทศบาลฯ                   เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ

นายเพชรวิทย์ เพราะไธสง  
นายกเทศมนตรี                   เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ท่านหนูเล็ก กวดนอก สมาชิกสภาเทศบาลได้ตั้งกระทู้ถาม เรื่อง เงินสะสม ในปัจจุบัน และมีแผนการใช้จ่ายอย่างไรบ้าง ซึ่งในส่วนนี้ ทางกองคลังได้จัดทำเอกสารแจกให้กับท่านสมาชิกสภาแล้วนะครับ ผมขอสอบถาม ผอ.กองคลัง เล็กน้อยครับ เกี่ยวกับเรื่องการจ่ายขาด พอที่ผมเห็นหนังสือที่เรารายงานอำเภอ ตรงนั้นผมว่ามันเหลืออยู่ประมาณสี่แสนกว่าบาท ที่จะนำไปใช้จ่ายได้

นางพรรณณี สุริยะ  
ผู้อำนวยการกองคลัง

คือในส่วนนี้จะป็นเงินเดือน ซึ่งได้เพิ่มขึ้นมา เนื่องจากรามีการพิจารณาขึ้นเงินเดือน และปรับเงินเดือนพนักงานขึ้นคะ

นายเพียว เพราะไธสง  
นายกเทศมนตรี

อันนั้นของเดือนกุมภาพันธ์ อันนี้คือของเดือนมีนาคมใช่หรือไม่ครับ ผมเข้าใจแล้วครับ เพราะว่าเดือนที่แล้วผมก็ดูแลและติดตามเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ และติดตามงบประมาณว่ามีส่วนไหนที่จะนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ เดือนที่แล้วก็มีสี่แสนกว่าบาทจริงๆ เพราะเรายังไม่ได้ปรับเงินเดือนของบุคลากร ตามเอกสารก็เหลือที่จะนำไปใช้จ่ายได้ประมาณสองแสนกว่าบาท ก็เรียนให้ได้รับทราบนะครับ ส่วนจะนำไปใช้อะไรอย่างไรบ้าง เราก็ต้องพิจารณาร่วมกันว่ามีส่วนไหนเป็นปัญหาสำคัญเร่งด่วนที่สมควรแก้ไขให้พี่น้องประชาชน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับมติสภาเทศบาล ว่ามีความประสงค์ให้ทางผู้บริหาร ทางเทศบาล ดำเนินการแก้ไขให้กับประชาชนในส่วนไหน ในการใช้จ่ายเงินสะสมตามกรอบอำนาจหน้าที่ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ จึงขอเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ ในส่วนของรายละเอียดก็ปรากฏตามเอกสารที่แจกให้ พร้อมด้วยระเบียบการจ่ายเงินสะสมครับ

ประธานสภาเทศบาล

ท่านนายกเทศมนตรีได้ตอบแล้ว ท่านหนูเล็กมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ครับ มีท่านสมาชิกท่านอื่นอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

นายชิต แซ่มซ้อย  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายชิต แซ่มซ้อย สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ คือผมอยากสอบถามในเรื่องของเงินสะสมเช่นเดียวกัน ในเอกสาร เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน ห้าล้านกว่าบาทแล้วมาตรงทำย เงินสะสมคงเหลือที่จะนำไปใช้จ่ายได้สองแสนกว่าบาท อยากทราบว่าเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้คือจำนวนเท่าใดกันแน่

ประธานสภาเทศบาล

เรียนเชิญ ผอ.กองคลัง

นางพรรณณี สุริยะ  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางพรรณณี สุริยะ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ขอชี้แจงเกี่ยวกับเงินสะสม ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้กำหนดการใช้จ่ายเงินสะสมตามเอกสารที่แจกให้ หน้า ๑๕ ข้อ ๓ ให้กันเงินสำรองจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือน และกันไว้อีกร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารและในกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น จากการคำนวณเงินสะสมที่มีอยู่จริง คือ ๕,๕๙๒,๒๔๐.๓๕ บาท อันนี้คือยอดคงเหลือที่สามารถนำไปใช้ได้ แต่ต้องมีการกันไว้สำหรับงบบุคลากร คือเงินเดือน ค่าจ้าง ซึ่งต้องกันไว้ ๓ เดือน เป็นจำนวน ๑,๖๑๕,๔๑๕ บาท และสำรองเป็นค่าใช้จ่ายร้อยละ ๑๐ ของประมาณการรายจ่ายประจำปี ซึ่งการประมาณการ เราประมาณการไว้ ๓๗,๖๗๒,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๑๐% ก็คือ ๓,๗๖๗,๒๐๐ บาท ซึ่งสองยอดรวมกันก็คือ สำรองงบด้านบุคลากรกับสำรองค่าใช้จ่าย มาหักห้าล้านกว่าบาท ทำให้เงินที่เหลือที่จะนำไปใช้ได้คือ ๒๐๙,๖๑๕ บาท

ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่าน ผอ.กองคลัง ที่ได้อธิบายรายละเอียดที่ท่านสมาชิกสภาได้ซักถามเพิ่มเติม

ตามหลักแล้ว ในการกระทู้ถามนี้ ท่านที่ตั้งกระทู้ถาม สามารถสอบถามได้ท่านเดียว แต่วันนี้ ก็ถือว่าท่านขีดถามแทนท่านหนูเล็กนะครับ มีข้อสงสัยที่จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หลังจากที่เราได้รู้สถานะ การคลัง ยอดเงินสะสมแล้ว ว่ายอดเงินที่เราน่าจะนำไปใช้จ่ายได้ประมาณ สองแสนบาท หลังจากนั้นท่านสมาชิกสภาทุกท่าน หากท่านคิดว่าในพื้นที่ที่มีความจำเป็นในการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ท่านดูยอดเงินแล้ว ท่านก็สามารถเสนอ เรื่องเข้ามายังคณะผู้บริหาร ท่านนายกเทศมนตรี ว่าท่านอยากทำโครงการใด เพื่อแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ส่วนจะดำเนินการต่อไปอย่างไรก็คงเป็นอำนาจ หน้าที่ของท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาล มีท่านใดจะสอบถาม เพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่ากระทู้ถามนี้จบแล้วนะครับ

## ๖.๒ กระทู้ถาม เรื่องโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองโน หมู่ที่ ๓ ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา

ประธานสภาเทศบาล                      กระทู้ถามที่ ๒ คือเรื่องโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองโน หมู่ที่ ๓ ตำบล บึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ผู้ตั้งกระทู้ถามคือ ท่านสมพร อุ๋นใจ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เรียนเชิญผู้ตั้งกระทู้ถามครับ

นางสมพร อุ๋นใจ  
สมาชิกสภาเทศบาล                      เรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันก็ได้ตั้งกระทู้ถาม เรื่องถนน คสล. หมู่ ๓ ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีก็ได้บอกว่าการดำเนินการไปแล้ว แต่ตอนนี้ดิฉันก็ยังไม่เห็น วิสัยทัศน์ว่าจะได้ดำเนินการ ดิฉันก็เคยเข้ามาถามเจ้าหน้าที่เทศบาล กองช่างบ้าง สำนักปลัดบ้าง แต่ก็ได้รับคำตอบว่า เอกสารยังไม่ครบ ดิฉันจึงอยากทราบว่าโครงการถนน คสล. ของบ้าน หนองโนนั้น ดำเนินการถึงไหนแล้ว ไม่ใช่โยนกันไปมา นี่เป็นโครงการที่มีเงินงบประมาณอยู่ แล้ว ไม่ใช่ไม่มี การทำงานผู้บริหารต้องทำให้สำเร็จเพราะอยู่ในอำนาจของผู้บริหาร ก็อยาก ให้ดำเนินการให้เป็นผลสำเร็จออกมา เพราะฉะนั้นการทำงานต้องให้ความร่วมมือ ให้ความ สามัคคีในหน่วยงานของรัฐ เพื่อที่จะทำให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์มากที่สุด ดิฉันจึง อยากถามให้กระจ่างว่าโครงการถนน คสล. บ้านหนองโนไปถึงไหนแล้ว จึงได้ตั้งกระทู้ถามนี้ ขึ้น และดิฉันก็อยากถามกระทู้สุด เรื่องโครงการ บล็อกคอนกรีต ของบ้านหนองบัว ไม่ทราบ ว่าเสร็จหรือยัง ดำเนินการถึงไหนแล้ว ดิฉันทราบมาว่าโครงการนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใต้งบหน้าแล้ง เพราะถ้าถึงหน้าฝนจะทำไม่ได้ ก็ขอฝากด้วยนะคะ

ประธานสภาเทศบาล                      ครับ ท่านสมพร อุ๋นใจ ก็ได้ตั้งกระทู้ถามท่านคณะผู้บริหาร ว่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองโน หมู่ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขณะนี้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว และท่านว่าท่านตั้งกระทู้ถามอีกเรื่องหนึ่ง คือเรื่องโครงการของบ้านหนองบัว อันที่จริง กระทู้สุดของกฎหมายท้องถิ่นเราไม่มี แต่ก็ถือว่าท่านเพิ่มเติมมาอีกคำถามหนึ่ง ให้ท่าน นายกเทศมนตรีได้ตอบ แต่ที่ได้ถามสดไป ท่านนายกเทศมนตรีจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้นะ ครับ การตั้งกระทู้ถาม คือการถามที่สมาชิกสภาเทศบาลยื่นถามคณะผู้บริหาร ในการ ดำเนินการ ในการบริหารราชการ เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริง และการส่งกระทู้ถาม ต้องส่ง ล่วงหน้าเพื่อให้คณะผู้บริหารได้มีเวลาเตรียมข้อมูลในการตอบคำถาม ขอเรียนเชิญท่าน นายกเทศมนตรี ตอบกระทู้ถามของท่านสมพรครับ

นายเพียว เพราะไธสง  
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายเพียว เพราะไธสง นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ที่ได้แสดงความเป็นห่วงในการปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ว่าโครงการของบ้านหนองโน หมู่ที่ ๓ ดำเนินการถึงไหนแล้ว ผมก็ขอเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้รับทราบ นโยบายในการดำเนินงานตามแผนงานต่างๆ อย่างแรกเราต้องดูเรื่องงบประมาณ ว่ามีอยู่เท่าใด ที่เราจะสามารถใช้จ่ายได้โดยไม่กระทบตบสถานะการคลัง ซึ่งผมก็ได้ตรวจสอบแล้ว เราก็มีงบประมาณที่จะสามารถดำเนินการได้ในหลายๆโครงการ ผมก็ได้สั่งการไปยังกองช่างและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งรัดการดำเนินการ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ผมได้ทำหนังสือสั่งการไปยังกองช่าง ได้ดำเนินการเบื้องต้น ๓ โครงการ คือ โครงการ คสล. บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๔ โครงการ คสล. บ้านกุดปลาฉลาด หมู่ที่ ๖ และโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ และล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผมก็มีหนังสือ เป็นบันทึกข้อความให้เร่งรัดดำเนินการโครงการ จำนวน ๔ โครงการ คือ โครงการบล็อกซ์คอนกรีต บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ อันนี้ของชี้แจงเลยนะครับ ตอนนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญา เนื่องจากตอนนี้เราได้ผู้รับจ้างแล้ว แล้วในช่วงที่ผู้รับจ้างมาทำสัญญา เรามีงานนิติการที่คอยตรวจร่างสัญญาให้ทางนิติกรตรวจพบว่ามีบางส่วนที่ต้องดำเนินการแก้ไข คือในส่วนของชื่อร้านของคู่สัญญา ตอนนี้จึงอยู่ในระหว่างทำการแก้ไขสัญญาในส่วนนี้ แล้วจะเรียกผู้รับจ้างมาทำสัญญา และส่งมอบพื้นที่ต่อไปนะครับ ส่วนเรื่องหนังสือที่ผมเร่งรัดให้กองช่างดำเนินการ ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ก็มีหนึ่งในโครงการจำนวนนั้น คือโครงการ คสล. บ้านหนองโน หมู่ที่ ๓ เพราะว่าเป็นนอกหมู่บ้าน อยู่ในพื้นที่ทำการเกษตร ผมก็เร่งรัดก็รีบดำเนินการ และโครงการของ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองปรือใหม่ และหมู่ที่ ๕ บ้านหนองปรือ เป็นโครงการทำฝายกั้นน้ำ งบประมาณ ๒๗,๐๐๐ บาท อันนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจร่างสัญญา ส่วนหมู่ที่ ๓ กับหมู่ที่ ๙ ผมก็สั่งการแล้ว ซึ่งจะให้ทางกองช่างชี้แจงว่าได้ดำเนินการถึงไหนแล้ว

ประธานสภา

ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ เชิญท่าน ผอ.กองช่างครับ

นายคมสันต์ เชื้อกุดรู  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผมนายคมสันต์ เชื้อกุดรู ผู้อำนวยการกองช่าง ขอเรียนสมาชิกสภา เรื่องโครงการตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้แจ้งในช่วงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ช่วงนั้นเป็นช่วงวาทภัย ทำให้มีการยึดเยื่อเล็กน้อย แล้วทั้ง ๔ โครงการ คือของ หมู่ ๓ หมู่ ๔ หมู่ ๙ และหมู่ ๑ และจุดกั้นคลองรูกฟ้า ผมก็ได้ทำหนังสือบันทึกขอกจ้างเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ทั้ง ๔ โครงการ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ นายกเทศมนตรีก็แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ผมก็ได้ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และส่งรายละเอียดเพื่อขอกจ้าง ขั้นตอนของทั้ง ๔ โครงการ ก็มีแค่นี้ครับ ซึ่งก็มีล่าช้าบ้างบางช่วงที่มีงานด่วนเข้ามา แต่ก็ไม่เกิน ๔ - ๕ วัน ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาเทศบาล

ท่านสมพร ได้รับฟังแล้ว มีข้อสงสัยหรือไม่ เรียนเชิญท่านปลัดเทศบาล ท่านจะชี้แจงเพิ่มเติม เชิญครับ

นายสุรียา หาญจิตร  
ปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผมสุรียา หาญจิตร ปลัดเทศบาล ตำบลบึงสำโรง ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ โครงการทั้ง ๔ โครงการที่ท่านนายกเทศมนตรีได้กล่าวถึง นำเสนอผมในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ แต่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๓ เมษายน ซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของ ผอ.กองการศึกษา ก่อนที่จะย้าย แต่เอกสารถึงผมวันที่ ๑๑ เมษายน ผมให้ ผอ.กองคลัง ตรวจสอบงบประมาณที่จะสามารถใช้ได้ ว่ามีอยู่ประมาณเท่าใด มีเงินเข้าเงินออกเท่าใด ผอ.กองคลัง รายงานผมวันที่ ๑๘ เมษายน ดูแล้วงบประมาณเราหมิ่นเหม่มาก เราก็พิจารณาว่าโครงการไหนที่มันจำเป็นที่สุดที่ควรจะทำ เหมือนที่ท่านสมาชิกสภาได้พูด ว่าที่ทำกับลำห้วยนั้น สำคัญ เพราะถ้ามีน้ำก็ไม่สามารถทำได้ ผมก็เห็นชอบไป ๒ โครงการ คือทำฝายที่หมู่ ๕ และ บล็อกซ์คอนกรีต ที่หมู่ ๑ ซึ่งได้เห็นชอบไปแล้ว ถ้ามว่างบประมาณที่เราตั้งไว้เท่าใดตอนนี้ ๓๗ ล้าน ยอด ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เงินเข้า ๒๑ ล้าน หายไป ๑๖ ล้าน ถ้ามว่าหมิ่นเหม่หรือไม่ในการใช้งบประมาณ เราจึงได้เอาออกทีละ ๒ โครงการ ไม่ได้ล่าช้า และ ๒ โครงการที่ออกคือ หมู่ ๔ และหมู่ ๖ ถนน คสล. ทำไม่นานก็เสร็จ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือของ หมู่ที่ ๔ รายงานไม่ได้ ติดขัดตรงพื้นที่ก่อสร้างไม่ตรงตามสัญญา ผู้รับจ้างไม่สามารถก่อสร้างตรงตามสัญญาได้ ซึ่งตรงนี้เราอยากให้แก้ไขก่อน เพราะฉะนั้นงานจึงไปหนักอยู่ที่ช่าง ช่างเขียนรายงานไม่ได้ ก็เหลือ ๒ โครงการ ที่ยังค้างอยู่ โครงการที่ ๓ บล็อกซ์คอนกรีต ที่มีการแก้ไขสัญญา เพราะสัญญาที่เสนอมามันผิดซ้ำซาก ผมก็เคยชี้ให้เห็นว่าตรงนี้นั้นผิด แต่มันก็ยังไม่ผิดเหมือนเดิม ทั้ง ๒ โครงการ ให้มีการแก้ไข ซึ่งนิติกรก็ทำการแก้ไข แล้วส่งให้กองคลัง หนังสือเพ่งถึงนิติกรวันนี้ นิติกรเสนอผม และผมก็เสนอท่านนายกเทศมนตรี หนังสือเพ่งกลับไปถึงนิติกรวันนี้ตอนเช้า ไม่ได้ล่าช้า เพราะเราจะติดปัญหาตรงการส่งมอบพื้นที่ แล้วเราไม่สามารถเขียนคำชี้แจงได้ เมื่อเขียนคำชี้แจงตรงนี้ได้ ก็ไม่สามารถตรวจรับงานได้ เมื่อตรวจรับไม่ได้ก็ไม่สามารถเบิกเงินได้ ทุกอย่างมีขั้นตอน ผมจึงให้ออกทีละ ๒ โครงการ ตอนนี้เรายังมีเวลาเหลือกว่าจะสิ้นปีงบประมาณ ยิ่งงั้นก็ทำทัน โครงการทุกโครงการได้ทำแน่ๆ หากทำไม่ทัน เมื่อเราทำสัญญาเสร็จ เราก็กันเงิน ซึ่งมีวิธีการตามหลักงบประมาณอยู่ แต่ละโครงการเราทำตามลำดับความสำคัญ ไม่ได้มีการถ่วงเวลาแต่อย่างใด งานใช้จ่ายงบประมาณเป็นหน้าที่ของนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล บริหารงบประมาณร่วมกัน โดย ผอ.กองคลัง เป็นผู้ช่วย เราก็ทำเต็มที่แล้ว ขอขอบคุณครับท่านประธาน

ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านปลัดเทศบาล ท่านก็ได้ชี้แจงเพิ่มเติม ก็ถือว่าชัดเจน มีข้อสงสัยหรือไม่ครับ  
เชิญครับ

นางสมพร อุ๋นใจ  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานที่เคารพ โครงการของบ้านหนองโน หมู่ที่ ๓ ก็ไม่ได้ติดขัดเรื่องใด ก็ น่าจะรีบเร่งดำเนินการให้เนะคะ ส่วนโครงการที่ท่านบอกว่าจำเป็นมากกว่า เร่งด่วน ก็ยังไม่เห็นท่านดำเนินการ ชาวบ้านก็ติดใจมา ว่ามีเงินแล้ว แต่ก็ยังไม่ทำ ดิฉันถามท่าน สท.สันต์ ท่านก็บอกว่ายังไม่ได้ดำเนินการ แล้วจะให้สมาชิกสภาคิดว่าอย่างไร สิ่งที่เป็นกับไม่จำเป็นก็เหมือนกันไปหมด ก็อยากจะให้รีบดำเนินการ อันไหนที่มันถูกต้องก็ควรที่จะคุยกัน และดิฉันคิดว่าทุกโครงการเป็นโครงการที่สำคัญ เร่งด่วน สำหรับแต่ละหมู่บ้าน เพราะเป็นอันดับหนึ่งของแต่ละหมู่บ้านที่ส่งเข้ามา ขอขอบคุณค่ะ

ประธานสภาเทศบาล

ครับท่านสมพร อุ๋นใจ สำหรับคำถามที่ท่านได้ถามเพิ่มเติม ผมว่าท่านนายกเทศมนตรี  
/และเจ้าหน้าที่...



และเจ้าหน้าที่ ก็ได้ตอบไปแล้วนะครับ ว่าตอนนี้มีทั้งหมด ๔ โครงการ ท่านจึงพิจารณาโครงการที่มีความสำคัญ เร่งด่วนก่อน เพราะว่าหากมีฝนจะดำเนินการยาก ก็คือโครงการของหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๕ ส่วนโครงการถนน คสล. ท่านเห็นว่าเป็นโครงการที่ควรดำเนินการรองลงมา เนื่องจากเห็นว่าการทำถนน คสล. ทำง่าย ทำไม่กี่วันก็เสร็จ ถึงแม้ฝนก็อาจดำเนินการได้ ดังนั้นตอนนี้ท่านจึงเร่งโครงการ ๒ โครงการ ของหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๕ ก่อน ส่วนโครงการของหมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๙ นั้น ท่านก็จะเร่งดำเนินการตามไป ซึ่งต้องนี้ก็อยู่ในช่วงดำเนินการนะครับ ครับมีอะไรเพิ่มเติม เชิญครับ

นางสมพร อุ่นใจ  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธาน โครงการถนน คสล. หมู่ที่ ๖ กับหมู่ที่ ๔ มันจำเป็นหรือยังคะท่าน  
ทำไมถึงได้มีการดำเนินการก่อน ทำไมไม่ทำพร้อมกัน แล้วอันไหนมันจำเป็นคะ ขอขอบคุณคะ

ประธานสภาเทศบาล

เรื่องนี้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรี เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ

นายเพชร เพราะไธสง  
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลให้เกียรติสอบถามและมีความเป็นห่วง กับโครงการที่มีอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งตอนนี้ผมก็กำลังทยอยทำทุกโครงการจริงๆ เดี่ยวจะให้ผู้อำนวยการกองคลัง ได้ชี้แจงว่าตอนนี้มีเงินที่สามารถดำเนินการได้เท่าไร เพื่อจะได้เกิดความโปร่งใส เข้าใจตรงกัน เพราะฝ่ายสภา ท่านก็มีหน้าที่ตรวจสอบ เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน ซึ่งโครงการที่จะดำเนินการต่อไป ผมขอยืนยันว่าเป็นโครงการของบ้านหนองโน แล้วก็บ้านหนองปรือใหม่ เรียงลำดับกันไป ส่วนงบประมาณมีเท่าไหนดั้น จะให้ท่าน ผอ.กองคลัง ได้ชี้แจงกับที่ประชุมว่าจะสามารถดำเนินการได้กี่โครงการ และถ้าหากมีงบประมาณดังกล่าว ผมก็จะเร่งรัดดำเนินการตามแผนงานที่ผมวางไว้ คือชุดนี้มี บล็อกซ์คอนเวียร์ส หมู่ที่ ๑ อยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญา โครงการที่ ๒ คือฝ่ายที่หนองกุดหนองหวาย บ้านหนองปรือ อยู่ในระหว่างดำเนินการ โครงการถนน คสล. หมู่ที่ ๙ ที่ผมมองว่าอยู่นอกหมู่บ้าน และของหมู่ที่ ๓ ที่อยู่ในพื้นที่ทางการเกษตร ผมยืนยันว่าจะเร่งรัดดำเนินการให้ทั้ง ๒ โครงการ

ประธานสภาเทศบาล

เชิญ ผอ.กองคลังครับ

นางพรรณณี สุริยะ  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณเกี่ยวกับการดำเนินการงบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งขณะนี้เราดำเนินการไปแล้วมีจำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ หมู่ที่ ๔ ถนน คสล. หมู่ที่ ๖ ถนน คสล. และหมู่ที่ ๗ รางระบายน้ำ ซึ่งทั้ง ๓ โครงการนี้ได้เบิกจ่ายแล้ว และอยู่ในระหว่างตรวจสอบสัญญา ๒ โครงการ คือโครงการบล็อกซ์คอนเวียร์ส หมู่ที่ ๑ และซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๕ และที่ยังไม่ได้ดำเนินการในตอนนี้คือ ถนน คสล. ของหมู่ที่ ๓ ถนน คสล. หมู่ที่ ๗ ถนน คสล. หมู่ที่ ๕ ถนน คสล. หมู่ที่ ๙ และรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ และชุดเจาะบ่อบาดาลของหมู่ที่ ๙ ซึ่งโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๖ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๒,๑๖๙,๑๐๐ บาท ซึ่งตามที่ได้ดำเนินการปิดบัญชี ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ยอดรายรับที่เข้ามา คือ ๒๑,๖๓๕,๑๕๐ บาท มีรายจ่าย ที่จ่ายตั้งแต่ต้นปีถึง เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๔,๔๐๐,๗๔๙ บาท คือมีเงินคงเหลือ ณ ตอนนี้ คือ ๗,๒๓๔,๔๐๐ บาท ซึ่งในจำนวนนี้จะมีเงินที่ต้องจ่ายในการดำเนินงาน คือ เงินเดือน ค่าตอบแทนใช้สอยทุกอย่าง ที่ยังต้องจ่ายอีก คือตอนนี้มีเงินอยู่

/แต่จะให้...

แต่จะให้ทำทุกโครงการ ยังคงทำไม่ได้ จึงขอให้ทยอยทำไปก่อน เพราะยังไม่มั่นใจว่าเงินเราจะเข้ามาเท่าไร

ประธานสภาเทศบาล คือตอนนี้มีอยู่ ๗ ล้านกว่าบาท แต่เงินจำนวนนี้ยังต้องใช้จ่ายอย่างอื่นด้วย แล้วตอนนี้มีเงินที่จะสามารถใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานได้เท่าใด

นางพรรณิ สุริยะ ผู้อำนวยการกองคลัง เงินส่วนนี้ ๗ ล้านกว่าบาท เป็นเงินทั้งหมดที่เรามีอยู่ ณ ตอนนี้ แต่โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ คือ ๖ โครงการ คิดเป็นเงิน ๒,๑๖๙,๑๐๐ บาท ก็สามารถดำเนินการได้

ประธานสภาเทศบาล ครับ มีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญครับ

นางสมพร อุ่นใจ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณ ผอ.กองคลัง ขอไล่เรียงกันอย่างนี้ ดิฉันเพิ่งทราบว่าโครงการของบ้านหนองโน ยังไม่ได้ดำเนินการ ทั้งๆที่โครงการของบ้านหนองโน มีผู้รับเหมาพร้อมทั้งโครงการบ้านหัวหนอง ซึ่งหัวหนองก็ทำเสร็จไปแล้ว ดิฉันอยากให้มีดำเนินการ ถ้าประชาชนรู้ เขาจะคิดยังไงกับการทำงานของเทศบาล อย่ามากลั่นแกล้ง อย่ามาบิบบอย่างนี้ ทำงานก็ทำให้สุจริต ทำให้พี่น้องในตำบลบึงสำโรงเชื่อถือ ก็อยากให้คุณผู้บริหารหรือท่านนายกเทศมนตรี เร่งรัดดำเนินการด้วย ดิฉันก็บอกแล้วอย่าทำให้ตำบลบึงสำโรงตกต่ำ แต่ให้ทำให้มันสูงขึ้น ไม่ใช่เข้ามาทำงานแล้วมาเก็งหน้าทีกัน ดิฉันอยากให้ความชัดเจน ว่าตอนนี้เรื่องถึงไหนแล้ว ดิฉันจะมาขอเอกสารโครงการบ้านหนองโนอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ หากวันนี้ยังไม่พร้อมให้ดู ว่าตอนนี้มันไปอยู่ที่ตรงไหนแล้ว ขอขอบคุณค่ะ

ประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณครับ เชิญท่านปลัดเทศบาล

นายสุริยา หาญจิตร ปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ที่ท่านสมาชิกสภาพูด ก็หมายถึงผมนี้แหละ ถ้าท่านยังจำได้หรือได้ยิน ผมก็บอกว่าเอกสารที่อยู่กับผม มี ๔ โครงการ ผมเห็นชอบไป ๒ โครงการ เพราะดูที่งบประมาณ ดูที่การทำงาน ไม่ใช่ว่าผมไม่พูด ผมก็อธิบายให้ฟังแล้วว่าที่เป็นอยู่ก็นำให้ทำก่อน ส่วนถนนที่ทำงานๆ ยังไงก็สามารถทำได้ ท่านก็บอกว่าการกลั่นแกล้ง มันจะมีการกลั่นแกล้งอะไรครับ งบประมาณยังเหลืออยู่อีก ๕ เดือน ก่อนที่จะสิ้นปีงบประมาณ อย่างไม่ดำเนินการทัน แต่ ผอ.กองคลัง ได้ชี้แจงท่าน ได้บอกหรือไม่ว่าเงินที่จะก่อสร้างถนนมีอยู่เท่าไร ระบุไม่ได้ เพราะเงินที่เอามาทั้งหมดเอามากองไว้ แล้วให้พิจารณาตามความเหมาะสม เรายังเหลือเบี้ย เหลือเงินเดือน ค่าตอบแทนต่างๆ ที่ต้องใช้ งานโครงการ บุญเดือนหก ที่จะถึงนี้ก็ต้องใช้ เราก็พิจารณาทีละ ๒ โครงการ ทยอยออกงบประมาณ ท่านบอกว่าขั้นตอนขึ้นอยู่กับใคร มันก็ขึ้นอยู่กับผม เพราะเอกสารอยู่กับผม ซึ่งผมก็ได้บอกท่านแล้ว ผมไม่ทราบว่าท่านเป็นอะไรกับผม อธิบายให้ฟังท่านก็ไม่พยายามจะเข้าใจ มันก็อยู่อย่างนี้ การทำงาน ผมว่ามันสร้างความแตกแยกมากกว่า เราถ้อยทีถ้อยอาศัยกันได้หรือไม่ ในการทำงาน ซึ่งผมก็ได้บอกแล้วว่าการทำงานมันมีขั้นตอน และตอนนี้เราก็มีช่างคุมคนเดียว มี ผอ.ช่างคนเดียว การทำงานเราก็ต้องให้ออกาสช่างในการทำงานด้วย และสัญญาแต่ละสัญญาเรา ๙๐ วัน พอเริ่มทำสัญญาฝายน้ำล้น บล็อกซ์คอนกรีต เสร็จแล้ว สัญญานี้เริ่มเดิน

/ท่านบอกว่า...

ท่านบอกว่าได้ผู้รับเหมาแล้ว ตอนนี่คือยังไม่ได้ผู้รับเหมา เอกสารยังไม่ถึงนายกเทศมนตรี ยังไม่ได้ขออนุมัติ ขอขอบคุณครับท่านประธาน

ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านปลัดเทศบาลครับ ให้สอบถามกันด้วยเหตุผลนะครับ เชิญท่านสมพรอีก  
ครั้งครับ

นางสมพร อุ่นใจ  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานที่เคารพ ประชุมมา ๒-๓ ครั้งแล้ว ท่านนายกเทศมนตรีท่านก็บอกว่าตอนนี้มี ๓ โครงการ ที่จะทำ คือกุดปลาฉลาด หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๔ ทางเข้าโรงเรียน และที่หมู่ที่ ๓ ถนน คสล. ท่านเป็นคนพูด ท่านปลัดไม่ได้เป็นคนพูดหรือ แต่ท่านปลัดเป็นคนรับงานทำ จะล่าช้าหรือไม่ท่านก็รู้แก็ใจดี ฉันทไม่ต้องมาบอกว่าดิฉันมีสิทธิกับท่าน วันนั้นประชุม สปสช. ดิฉันก็ถามท่านปลัดอยู่ไม่ใช่ไม่ถาม ว่าโครงการของหมู่ที่ ๓ ไปถึงไหนแล้ว ท่านก็บอกว่ามันช้าอยู่ที่กองคลังและกองช่าง กองช่างทำมาช้าไม่เรียบร้อย ซึ่งตอนนั้นท่านหนูเล็ก ก็ฟังอยู่ด้วย มันฟังดูเหมือนต่างคนต่างทำงานไม่ประสานงานกัน ดิฉันก็อยากรู้ที่ว่าจะทำอะไร ทำนั้นก็พูดนานแล้ว แต่ก็ยังไม่เห็นทำ จำเป็นหรือไม่ มันก็จำเป็นทุกโครงการ ท่านก็ไม่ต้องว่าอย่างนั้นอย่างนี้ ซึ่งมันก็เหมือนว่าเป็นการถกเถียงกันจริงๆ คือมาด้วยกัน ๓ โครงการ แต่ ออกเพียงแค่ ๒ โครงการ ซึ่งของเราไม่ออก แล้วท่านจะให้ดิฉันคิดอย่างไร แล้วก็มาบอกว่า กองช่างทำไปแล้ว พอมาถามท่านปลัดเทศบาลท่านก็บอกว่ากองช่างยังไม่ทำมา ทำมาก็ไม่เสร็จทำมาก็ไม่เรียบร้อย แล้วท่านจะให้ดิฉันไปถามใครคะท่านประธาน นอกจากมาถามในที่ประชุมนี้ ท่านนายกก็บอกว่าจะทำแต่ก็ยังไม่เห็นทำสักที ไม่ว่าจะอย่างไรก็อยากจะขอให้เร่ง ดำเนินการด้วยนะคะ ขอขอบคุณคะ

ประธานสภาเทศบาล

ครับผมจะสรุปให้ฟัง คืออย่างนี้นะครับตามที่ได้ถามไป ซึ่งท่านก็ได้ตอบมาแล้ว แต่ก็พยายามย้ำถามนะครับ ก็คือมันเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานของข้าราชการ ในการดำเนินงาน มันมีขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งถ้าอันไหนไม่ถูกต้องหรือมีข้อบกพร่อง ก็ต้องส่งกลับไป แก้ไข ซึ่งท่านก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่ามันมีในส่วนที่ไม่ถูกต้องอยู่จึงต้องใช้เวลาในการแก้ไขและ ท่านก็ได้ตอบข้อซักถามไปแล้วท่านนายกก็ได้ตอบไปเช่นกันว่าโครงการทั้งหมดของทั้ง ๔ หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ก็ได้เริ่มทยอยทำไป ซึ่งในรอบแรกก็ได้ทำในส่วน ของหมู่ที่ ๖ ก่อนซึ่งท่านสมพรก็ได้ถามว่าเป็นถนนคสลเหมือนกันทำไมหมู่ที่ ๖ ถึงได้ทำก่อนแต่ หมู่ที่ ๓ ยังไม่ได้ทำตามเหตุผลที่ท่านได้ชี้แจงให้ผมรับทราบ คือของหมู่ที่ ๖ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เขาก็ไม่ได้โครงการ ปี ๒๕๖๒ จึงอยากทำให้เขาก่อน ของหมู่ที่ ๔ ก็เป็นโครงการที่ เกี่ยวข้องกับนักเรียน จึงอยากจะทำให้การสัญจรไปมาของเด็กนักเรียนเป็นไปด้วยความสะดวก หลังจากนั้นที่ได้ดำเนินการของทั้งสองหมู่บ้านไปแล้วท่านก็สั่งให้ออกโครงการมาอีก ๓-๔ โครงการ ซึ่งก็ได้ตอบข้อซักถามไปแล้วว่าท่านก็จะพิจารณาออกไปตามความจำเป็นคือ ตอนนี่ก็ออกไปก่อน ๒ โครงการซึ่งมันจะทำลำบากถ้าหากมีฝนมา ซึ่งท่านก็จะเร่งดำเนินการ ไปเรื่อยๆ คงเข้าใจนะครับว่าท่านก็อยากจะให้โครงการแล้วเสร็จโดยเร็ว โครงการของพวกเขา ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการแต่ในส่วนโครงการของผมนั้นยังอยู่ในเทศบัญญัติอยู่เลย ตอนแรกว่าจะเอาของหมู่ที่ ๒ กับหมู่ที่ ๑ ดำเนินการในรอบที่ ๒ แต่ก็ต้องเอาเรื่องที่เร่งด่วน ก่อนจึงทำให้โครงการของผมตกไปก่อน ผมก็อยากให้เข้าใจในการจัดทำเทศบัญญัติในการ ใช้เงินงบประมาณซึ่งเป็นอำนาจของท่านนายกเทศมนตรี ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่งบประมาณ

ในการดำเนินการ ก็ขึ้นอยู่กับท่านนายกเทศมนตรีว่าโครงการไหนมีความจำเป็นเร่งด่วนท่านก็จะพิจารณาจะทำให้ เราก็มองหน้าทีอภิปรายเร่งให้ดำเนินการก็ขอฝากท่านนายกเทศมนตรี ถ้างบประมาณมีก็ขอให้เร่งดำเนินการในทุกโครงการ กระทั่งนี้ถือว่าผ่านนะครับ ท่านปลัด มีข้อเพิ่มเติมนะครับเชิญครับ

นายสุรียา หาญจิตร  
ปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ท่านสมาชิกสภา ได้พูดไปว่าถ้ามายกแล้วว่าโครงการที่เสนอมามี ๓ โครงการแต่ได้ตัดโครงการของหมู่ ๓ ออกไป ผมขอยืนยันว่าผู้อำนวยการกองช่างคณะกรรมการกำหนดราคากลางยังไม่ได้ขออนุมัติยังไม่ได้ส่งรายการงบประมาณขึ้นมา โดยส่งมาแค่ ๒ โครงการคือโครงการของหมู่ ๔ และของหมู่ ๖ ซึ่งเราก็ได้เห็นชอบไปแล้ว ครั้งที่ ๒ เห็นชอบอีก ๔ โครงการที่ได้ของมา คือโครงการของหมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๑ และเราก็ได้เห็นชอบเพราะเห็นว่าบล็อกคอนเวริสอยู่ที่ห้วย และการทำฝายก็อยู่ในลำห้วย เราก็ได้เห็นชอบทั้ง ๒ โครงการนี้ไปก่อน ซึ่งเมื่อแก้ไขสัญญาเสร็จโครงการที่ ๓ และที่ ๔ ก็จะดำเนินการต่อ ซึ่งท่านบอกว่าผมไปรอหรือตั้งเรื่องไว้ของโครงการหมู่ที่ ๓ ซึ่งมันไม่ใช่ เพราะเอกสารมันมาถึงผมเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน และผมไปตรวจสอบงบประมาณกับผู้ผู้อำนวยการกองคลัง แล้วพิจารณา ๔ โครงการที่เสนอมานี้ โครงการที่อยู่ในลำห้วยมันอยู่ในน้ำมันทำยากกว่าผมจึงพิจารณา ๒ โครงการนี้ก่อนขอขอบคุณครับ

ประธานสภาเทศบาล

ครับถือว่ากระทั้งนี้จบไปนะครับ ก็อยู่ที่ดุลพินิจของท่านนายกเทศมนตรีนะครับ แต่ก็ขอให้เร่งดำเนินการด้วย

### ๖.๓ กระทั่งถาม เรื่องการดำเนินงานโครงการก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปเข้าสู่ ๖.๓ กระทั่งถาม เรื่องการดำเนินงานโครงการก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอโดยท่านชิต แซ่มซ้อย กระทั่งนี้ก็อยู่ในประเด็นที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่ท่านชิตท่านจะถามในประเด็นกว้างๆ คือโครงการทั้งหมดของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เชิญท่านผู้ตั้งกระทั่งถามครับ

นายชิต แซ่มซ้อย  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระทั่งของผมก็ถามกว้างๆนะครับเรื่องโครงการก่อสร้างประจำปี ซึ่งท่านก็ได้ตอบมาแล้วว่าได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว ในส่วนของกระผมก็เป็นโครงการอยู่ในเทศบัญญัติเช่นกันคือโครงการ คสล. หมู่ที่ ๙ ก็อยากจะให้ท่านนายกเทศมนตรีได้ ก็อยากให้ท่านนายกเทศมนตรีได้ดำเนินการเพราะว่ามันเป็นถนนที่ต่อเนื่องกัน ผมก็ขอให้นายกริบดำเนินการนะครับ ในส่วนโครงการที่เหลือ ท่านบอกว่าเหลืออีก ๕ เดือน ก่อนจะสิ้นปีงบประมาณ เราก็รอกันไปพอถึงหน้าฝนก็ไม่สามารถดำเนินการได้อีกจึงอยากให้เร่งรัดดำเนินการในช่วงนี้ให้แล้วเสร็จให้ครบทุกหมู่บ้าน ในเรื่องของงบประมาณประจำปีที่ได้ซ่อมแซมท่านบักนั้นน้ำหนองกดก็ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนะครับ ในส่วนของงบประมาณของกระผมเป็นงบประมาณประจำปีอยู่ในเทศบัญญัติเช่นกันและก็ของหมู่ ๒ ด้วยก็ขอให้ท่านได้พิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็วด้วยเพราะว่าถ้ารออีก ๕ เดือน ไปช่วงนั้นก็จะหน้าฝนพอดี ในการก่อสร้างมีปัญหาทุกครั้ง

/ในหน้าฝน...

ในหน้าฝน ทราบว่างบประมาณในตอนนี้ก็พอจะทำได้อยู่แล้ว ก็ขอฝากให้ท่าน  
นายกเทศมนตรีได้พิจารณาช่วยเร่งรัดทำให้โดยเร็วด้วยนะครับก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับ

ประธานสภาเทศบาล

เชิญท่านนายกเทศมนตรีตอบกระทู้ถามท่านชิตครับ

นายพเยาว์ เพราะไธสง  
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่าน สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
สำหรับกระทู้ถามของท่านสมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ ท่านชิต ได้ให้เกียรติสอบถามโครงการ  
ที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ว่ามีกี่โครงการ และดำเนินการไป  
แล้วก็โครงการ ผมก็ขออนุญาตชี้แจงเข้าประเด็นเลยคือในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานที่บรรจุ  
อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลก็มีอยู่ประมาณ ๑๒ โครงการ ใน  
ส่วนที่หนึ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ได้แก่ การปรับเกรดถนนภายในตำบลบึงสำโรงทั้งตำบล  
ซึ่งเป็นโครงการแรกที่ได้ดำเนินการ ระยะทางประมาณ ๓๐ กิโลเมตร โครงการที่ ๒ ก็เป็น  
โครงการที่ดำเนินการไปแล้วคือโครงการวางท่อ คสล. ของหมู่ที่ ๗ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหา  
เรื่องน้ำท่วมขังบริเวณโรงเรียนบ้านมุขมั้น ต่อมาก็เป็นโครงการ คสล. ทางเข้าโรงเรียนบ้าน  
หัวหนองซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรอผลทดสอบ ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างการรอตรวจรับงาน  
จ้าง และโครงการ คสล. หมู่ที่ ๖ ก็อยู่ในระหว่างการตรวจรับงานจ้าง ต่อมาเป็นโครงการ  
บล็อกคอนกรีต ของหมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัว อยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญา และ คสล. หมู่ที่ ๓  
บ้านหนองโน ตอนนี้ได้ผ่านกองช่าง กองคลัง ขึ้นมาแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาในส่วนของ  
สำนักปลัด ก็อยู่ระหว่างให้ทยอยทำ และต่อไปก็จะเป็นโครงการของบ้านหนองปรือใหม่  
ผมก็จะเร่งดำเนินการโครงการที่อยู่ภายนอกหมู่บ้านก่อนให้ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนที่หน้า  
ฝนจะมาถึง และต่อไปก็คือโครงการของบ้านหนองปรือหมู่ที่ ๕ และ คสล. หมู่ที่ ๗ บ้านโมก-  
มั้น และคลองระบายน้ำหมู่ที่ ๒ บ้านโนนสะอาด และการขุดเจาะบ่อบาดาลที่หมู่ ๙ ซึ่ง  
ทั้งหมดนี้ก็คือโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ คือใน  
ส่วนนี้ที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๒ โครงการอีก ๒ โครงการอยู่ระหว่างการตรวจรับ  
งานจ้าง และอีกโครงการที่จะทำในช่วงเดือนมิถุนายน คือโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน  
บึงสำโรงก็ขอชี้แจงให้กับท่านสมาชิกสภาได้รับทราบร่วมกัน คือจะทยอยทำไปเรื่อยๆตาม  
กรอบงบประมาณที่เข้ามา เราขอทำความเข้าใจกับทุกท่านนะครับว่าโครงการทุกโครงการ  
เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องในแต่ละบ้านมีความจำเป็นเท่าๆกัน แต่ในทางปฏิบัติในส่วน  
ของผู้บริหารก็มีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาดำเนินการตามความยากง่ายของแต่ละ  
โครงการอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็ให้ความสำคัญกับทุกๆโครงการครับ แต่เราทำพร้อมกันหมด  
ไม่ได้ ทางบุคลากรทางกองช่างก็มีแค่คนเดียวคือท่านผู้อำนวยการกองช่างที่สามารถลงนาม  
จัดการอะไรต่างๆได้ ผมก็ขอยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้โดยการทยอยทำไปเรื่อยๆทุกคน  
การครับก็ขอนำเรียนให้ท่านสมาชิกสภาได้รับทราบเพียงเท่านี้ นะครับขอบคุณครับ

ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับท่านชิตมีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ครับไม่มี  
นะครับสำหรับในวาระที่ ๖ เรื่องกระทู้ถามก็มีเพียง ๓ เรื่องเท่านั้นครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอ  
อภัยด้วยที่ไม่ได้กล่าวต้อนรับท่านรักษาการเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง ขอขอบคุณที่ให้  
เกียรติเข้าร่วมรับฟังการประชุมในวันนี้ด้วยนะครับ ต่อไปในวาระที่ ๗ เรื่องอื่นหากท่านมี  
เรื่องใดที่จะเสนอหรือแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบก็ขอให้ท่านได้เสนอนะครับ สำหรับเรื่อง  
กระทู้ถามก็ขอจบเพียงเท่านี้ นะครับ

/ระเบียบวาระ...

## ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานสภาเทศบาล

เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ สำหรับในวาระที่ ๗ นี้ผมก็อยากจะขอเปิดโอกาสให้ท่านรักษาการเกษตรอำเภอแก้งสนามนางและท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้มีโอกาสเสนอเรื่องต่อที่ประชุมก่อน แล้วจึงจะให้ท่านสมาชิกสภาเสนอเรื่องอื่นๆในภายหลังนะครับ แล้วท่านนายกเทศมนตรีตอบก็จะได้ปิดการประชุมเลยครับ ในช่วงนี้ท่านรักษาการเกษตรอำเภอมีเรื่องใดจะเสนอต่อที่ประชุมหรือไม่ครับเชิญครับ

นายคมพัตร์ วงศ์วังจันทร์

นวส.ชำนาญการ

รักษาการแทนเกษตร

อำเภอแก้งสนามนาง

เรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกสภาและและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ ผมนายคมพัตร์ วงศ์วังจันทร์ รักษาการเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง ตอนแรกผมเข้าใจผิดว่าผู้ใหญ่บ้านจะมาทุกหมู่บ้าน เพราะผมสอบถามไปยังหมู่ที่ ๔ เขาบอกว่าผู้ใหญ่บ้านจะเข้าร่วมการประชุมสภา ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกับทุกท่านเหมือนเดิมเรื่องเกี่ยวกับเกษตรกร คือมีเกษตรกรหลายรายเคยมีประวัติการเป็นเกษตรกรแต่ไม่รู้ว่ายกเลิกการเป็นเกษตรกรหรือไม่ ที่นี้ก็ติดระเบียบของกระทรวงเกษตร กรมส่งเสริมเกษตรว่าถ้าเกษตรกรรายนั้นไม่ขึ้นทะเบียนติดต่อกัน ๓ ปี เขาจะยกเลิกให้ท่านโดยปริยาย ที่นี้มีบางคนเคยมีเล่มเขียวหลายปีแล้ว และไม่ยอมมาขึ้นทะเบียนปลูกพืช ในกติกาเขาก็จะยกเลิกหรือบางคนไม่มีเล่มเขียวเขาก็จะยกเลิกเหมือนกัน ในวันนี้ผมมีรายชื่อมาแต่ผู้ใหญ่บ้านมาไม่ครบ ไม่ทราบว่าจะเป็นภาระของท่านสมาชิกสภาหรือไม่ เพราะถ้าหากไม่เป็นภาระก็จะขอความกรุณาฝากไปสอบถามว่าบุคคลผู้นี้จะปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรหรือจะยกเลิกขอความอนุเคราะห์แบบนี้ะครับท่านประธาน และพຽງนี้เป็วันเปิดตลาดเกษตรกรนะครับ คือตลาดวันพุธ ท่านนายอำเภอท่านอรุณ เมฆฉาย มีกำหนดการให้เกษตรกรในอำเภอแก้งสนามนางนั้นได้นำสินค้าไปจำหน่ายหน้าเสาธงใหม่ จะไม่ให้ร่วมกับแม่ค้าทั่วไป ให้อยู่ในบริเวณหน้าเสาธงเท่านั้น ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับ และอีกโครงการหนึ่ง เป็นโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ซึ่งตำบลบึงสำโรงของเราที่มีการปลูกพืชหลังนาตั้งแต่หลังเก็บเกี่ยว เช่นปลูกข้าวโพดหลังนา พอดีในอำเภอเราไม่มีที่เข้าร่วมโครงการ กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับอนุมัติจากรัฐบาลให้ดำเนินการตามโครงการนี้ โดยเฉพาะการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยนะครับ คือปลูกตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน ถึงจะเป็นโครงการส่งเสริมและช่วยเหลือการปลูกพืชหลังนา แต่ถ้าเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายนก็จะเป็นการเพาะปลูกประจำปี ในวันนี้พຽງนี้ผมก็ขออนุญาตให้ที่ประชุมช่วยประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร หมู่บ้านทุกหมู่ให้เข้าร่วมโครงการด้วยนะครับหลังจากเสร็จงานแล้วก็จะมีการเชิญเกษตรกรหมู่บ้านไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อที่จะดำเนินการปรับปรุงระเบียบเกษตรกรให้นำสมุดทะเบียนเกษตรกรไปด้วย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือเล่มเขียว นะครับ ต่อไปทางเกษตรกรหมู่บ้านและผู้นำชุมชนหรือสมาชิกสภาที่มีสุวรรณคูแลเกษตรกรก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนขึ้นทะเบียนผ่านระบบฟาร์มบู๊ค ต้องมีเล่มเขียวเท่านั้นถึงจะทำได้ ขึ้นทะเบียนนั้นไม่ต้องยื่นคำร้องหากใครเป็นพื้นที่เดิม สามารถกรอกข้อมูลในระบบได้เลย แต่ถ้าเป็นแปลงใหม่ถึงจะดยื่นคำร้องใหม่ คือการขึ้นทะเบียนปลูกพืชเขาจะเน้นระบบฟาร์มบู๊ค ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเราสามารถขึ้นเองได้ ก็ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ ซึ่งตอนนี้เราสามารถขึ้นได้แล้วคือมันกับอ้อย ถ้าเราจะขึ้นข้าวต้องรอให้เกษตรกรรายนั้นเพราะปลูกไปแล้ว ๑๕ วันค่อยทำรายการขึ้น ก็ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับขอบคุณครับ

/ประธาน...

ประธานสภาเทศบาล                      ขอบคุณท่านคมพัตร์ วงศ์วังจันทร์ รักษาการเกษตรอำเภอแก้งสนามนางนะครับ  
ซึ่งท่านได้มีเรื่องมาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ๓ เรื่องนะครับก็ขอฝากท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
ช่วยประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ท่านผู้ใหญ่บ้านทราบด้วยนะครับ ท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  
๓ มีอะไรจะพูดในที่ประชุมหรือไม่ครับเชิญแนะนำตัวสักหน่อยนะครับ

นางดาหลา พินิจมณีรัตน์                      สวัสดิ์ค่ะ ดิฉันดาหลา พินิจมณีรัตน์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ค่ะ  
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓

ประธานสภาเทศบาล                      ครับ ก็ขอต้อนรับท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ คนใหม่ นะครับ ซึ่งเราก็จะได้ทำงาน  
ร่วมกันต่อไป ในเรื่องของวาระอื่นๆก็ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถาม  
เชิญท่านประสิทธิ์ไพบเราะครับ

นายประสิทธิ์ ไพบเราะ  
สมาชิกสภาเทศบาล                      เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมอยากจะเรียนถามคณะผู้บริหาร มีถนนสายหนึ่งที่  
ชำรุด ได้ไปตรวจหลายครั้งแล้ว จึงอยากจะเรียนถามท่านว่าได้จะได้ซ่อมแซมหรือยังครับ  
และอีกเรื่องหนึ่งอยากจะอธิบายให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เข้าใจซึ่งท่านประธานก็ได้  
เปรยไปแล้วนะครับ คือเรื่องถนน คสล. หมู่ที่ ๖ จะเป็นงบประมาณของปี ๒๕๖๑ นะครับ  
ที่มาทำให้เสร็จ ที่ทำให้ก่อนเพราะเป็นงบตกค้างจากปีที่แล้ว ก็ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบครับ

ประธานสภาเทศบาล                      เชิญท่านต่อไปครับ

นายชิต แซ่มซ้อย                      ในส่วนของผมนะครับเรื่องอื่นๆผมก็ไม่มีอะไรมาก ทางชาวบ้านก็ฝากมาเรื่องไฟแสง  
สว่างที่โคกพระไม่ติด ๒ หลอดก็อยากให้ท่านไปช่วยดำเนินการให้ด้วย ที่หนองปรือลมก็พัด  
ไฟแสงสว่างหัก ๑ ตัว ชาวบ้าน นายแผน ตรวจนอก ก็เขียนคำร้องเข้ามาอยู่นะครับ  
ก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้ครับ

ประธานสภาเทศบาล                      ท่านอื่นมีหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ

นายเพชรวิทย์ เพราะไธสง  
นายกเทศมนตรี                      เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
กรณีเรื่องไฟแสงสว่างตามหมู่บ้านต่างๆ ผมถือว่าเป็นเรื่องปกติของทุกหมู่บ้าน ที่ทาง  
เทศบาลก็มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตลอด เว้นแต่ในบางหมู่บ้าน ที่ทางเทศบาลไม่รู้  
ก็ต้องขอความร่วมมือจากท่านผู้นำของทุกหมู่บ้านได้ช่วยตรวจสอบ เพราะในช่วงนี้ก็เป็น  
หน้าฝน มีลมพัด อาจทำให้ไฟแสงสว่างตามท้องถนนเกิดความเสียหาย ไฟดับ ถ้าหาก  
หมู่บ้านใดที่มีการตรวจสอบแล้วพบความเสียหายของไฟแสงสว่างภายในหมู่บ้าน ก็ขอให้  
ยื่นคำร้องที่เทศบาล เพราะต้องมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย และเทศบาลก็จะ  
ดำเนินการก่อนหลังตามวันที่ได้ยื่นคำร้อง เว้นเพียงแต่ เช่นบางหมู่บ้านได้ยื่นคำร้องว่ามี  
ความเสียหาย ๑ - ๒ หลอด และเมื่อเทศบาลจะไปดำเนินการซ่อมแซม เราก็ต้องเตรียมวัสดุ  
อุปกรณ์ สำหรับดำเนินการตามที่ร้องขอ แต่เมื่อดำเนินการตามที่ร้องขอแล้วเสร็จ ก็มีเพิ่มมา  
อีก ๒ - ๓ หลอด ซึ่งในส่วนที่เพิ่มขึ้นมานี้เราไม่สามารถดำเนินการให้ท่านได้ในทันที

เนื่องจากที่เราออกไปแต่ละครั้ง เราได้วางรายการของเราไว้แล้ว จึงขอความร่วมมือจากท่านผู้นำ คือให้มายื่นคำร้องที่เทศบาล และข้อมูลของแต่ละหมู่บ้านที่เกิดความเสียหาย ก็ขอให้ตรงกับความเป็นจริง และบอกตำแหน่งที่ตั้งด้วย ว่าแต่ละจุดอยู่ที่ใด

และในส่วนของโครงการอื่นๆที่ผมได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ก็ขอยืนยันว่าจะเร่งรัดการดำเนินการให้ทันในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จทุกโครงการ

มีกรณีที่จะแจ้งให้ทราบ ตามที่มีข่าวลือว่ามีชาวบ้านมาหาปลาที่บึงสำโรง แล้วถูกงูกัดตาย ซึ่งเรื่องนี้ผมไม่ทราบข้อมูลจริงๆ แต่ทราบเพียงว่าไม่ใช่พี่น้องประชาชนตำบลบึงสำโรง แต่ข้อเท็จจริงอื่นๆ ผมไม่ทราบครับ

และในช่วงวันที่ ๔-๖ ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลบึงสำโรง ต้องขอขอบคุณ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ที่ได้ไปร่วมกันในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่จัดที่อำเภอแก้งสนามนาง สำหรับผมก็มีเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ

- ประธานสภาเทศบาล                      ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ เชิญท่านหนูเล็กครับ
- นายหนูเล็ก กวดนอก  
สมาชิกสภาเทศบาล                      เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านประสิทธิ์ไพเราะ ถ้ามว่าเรื่องถนนที่ซ่อมแซมโดยการหักงบประมาณจากหมู่ ๓ และหมู่ ๕ ไป ท่านนายกเทศมนตรียังไม่ได้ออกใบประเมินนี้ครับ
- ประธานสภาเทศบาล                      ครับคือท่านนายกเทศมนตรียังไม่ครบทุกประเด็น เชิญท่านนายกครับ
- นายเพชรวิ เพาะไธสง  
นายกเทศมนตรี                          เรียนท่านประธานสภาเทศบาลครับ สำหรับเรื่องนี้ผมรับปากว่าจะเร่งรัดดำเนินการให้เพราะว่าช่วงนี้ทางด้านกองช่างก็งานเยอะ เพราะในช่วงนี้มีเหตุวาทภัยเกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเรือนประชาชนเสียหายจำนวนมากพอสมควร ซึ่งในตอนนี้การประมาณการซ่อมแซมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็เพิ่งจะแล้วเสร็จ ผมก็จะเร่งรัดให้กองช่างดำเนินการให้ นะครับ ขอขอบคุณครับ
- ประธานสภาเทศบาล                      เชิญท่านชิตครับ
- นายชิต แซ่มซ้อย  
สมาชิกสภาเทศบาล                      ผมขอเพิ่มเติมเล็กน้อยครับ ตอนนี้ทุกท่านในที่ประชุมคงรู้สึกร้อนกันนะครับงบประมาณที่มีก็ขอให้ท่านได้ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในเทศบาลด้วยนะครับ ก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้ครับ
- ประธานสภาเทศบาล                      เชิญท่านหัวหน้าสำนักปลัด
- นายยุทธนา ศรีประภาพงศ์  
หัวหน้าสำนักปลัด                      เรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิกสภาได้สอบถามนะครับ เทศบาลก็ได้มีการตั้งงบประมาณในการซ่อมแซมไว้อยู่แล้วครับ ซึ่งเครื่องปรับอากาศในห้องต่างๆก็เพิ่งซ่อมไป ยังไม่ถึง ๒ เดือน หลังจากที่มีการซ่อมแซมเสร็จได้มีงานรับปริญญาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้มีการเปิดเครื่องปรับอากาศและในปีงบประมาณหน้าก็จะโอนค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นมาไว้ในงบซ่อมแซมนะครับเพื่อซ่อม ผมก็จะเพิ่มครุภัณฑ์เข้าไปในแผน เพื่อที่จะโอนค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น มาซื้อ เช่นเก้าอี้ โต๊ะ ผมก็พยายามซื้อตาม



งบประมาณนะครับ ส่วนเรื่องปรับอากาศในห้องประชุมสภาคือผมซ่อมไปแล้วและมันก็เสียแล้วครับ ก็ขอนำเรียนให้ทราบนะครับขอบคุณครับ

- ประธานสภาเทศบาล                      เชิญผู้เข้าร่วมประชุมเสนอหรือแจ้งเรื่องต่อที่ประชุมได้ นะครับถ้ามีเชิญผู้อำนวยการกองช่างครับ
- นายคมสันต์ เชื้อกุดรู  
ผู้อำนวยการกองช่าง                      เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมมีเรื่องของ คสล. หมู่ ๔ เรื่องไหลถนนนะครับซึ่งเราไปทำถนนแล้วชาวบ้านไม่ให้ที่ไหลทาง ซึ่งผมเป็นคนรับผิดชอบการส่งมอบพื้นที่ มันเกิดปัญหาในการส่งมอบพื้นที่ไม่ได้ครับ ผมก็ฝากให้ท่านสมาชิกสภาฯรับผิดชอบด้วยนะครับ เนื่องจากท่านบอกว่าสามารถทำได้ ผมขอให้ท่านช่วยแก้ไขปัญหานี้ด้วยนะครับ
- ประธานสภาเทศบาล                      เชิญท่านรักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษาครับ
- นายอุทัย คณาโจทย์  
นักวิชาการศึกษา  
รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา                      เรียนท่านประธานสภาที่เคารพสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายอุทัย คณาโจทย์ นักวิชาการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา เรื่องการจัดงานบุญประเพณีบุญเดือนหก ตามที่ได้มีการประชุมไปในครั้งที่แล้วนะครับที่ท่านนายกเทศมนตรีได้เชิญทุกท่านมาประชุมนะครับ ในเรื่องของการประสานงานต่างๆนะครับ ทางกองการศึกษาก็ได้ประสานไปบ้างแล้วและเกือบจะครบแล้วเหลือเพียงการลงพื้นที่จริงซึ่งท่านนายกเทศมนตรีบอกว่าหลังจากประชุมสภาเทศบาลจะเริ่มลงพื้นที่ทันที ในกรณีนี้ผมก็ต้องขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านร่วมลงพื้นที่ร่วมกัน ร่วมแสดงความคิดเห็นว่าจะทำอย่างไรงานจึงจะออกมาได้ดีที่สุดสำหรับชาวตำบลบึงสำโรงของเรา และขอรบกวนท่านนายกช่วยเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ และผู้มีเกียรติที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านให้ได้ไปช่วยกันเพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์ที่สุด ขอขอบคุณครับ
- ประธานสภาเทศบาล                      เชิญท่านหัวหน้าสำนักปลัดครับ
- นายยุทธนา ศรีประภาพงศ์  
หัวหน้าสำนักปลัด                      ผมขอแจ้งเรื่องกล้อง CCTV ให้ท่านสมาชิกสภาฯได้รับทราบ เนื่องจากเกิดเหตุวาทภัยขึ้น กล้อง CCTV ของเราที่มีทั้งหมด ๘ ตัว ได้รับความเสียหาย ๕ ตัว ตอนนี้อยู่ระหว่างประสานผู้รับจ้าง คือยังไม่ได้ผู้รับจ้างนะครับ เนื่องจากเป็นการซ่อมแซมเฉพาะด้าน จึงต้องให้ผู้รับจ้างมาประมาณการงบประมาณในการซ่อมแซมนะครับ ซึ่งการซ่อมแซมกล้องในแต่ละจุดอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่สูง แต่ก็จำเป็นที่จำเป็นครับ และมีหนังสือกำชับมาให้เราต้องรักษากล้องให้สามารถใช้งานได้ หากมีเหตุเกิดขึ้นมาหากใช้งานไม่ได้ท้องถิ่นอาจจะมี ความผิดได้ นะครับ จึงขอนำเรียนเพื่อทราบครับขอบคุณครับ
- ประธานสภาเทศบาล                      เชิญท่านนายกเทศมนตรีมีอะไรเพิ่มเติมครับ
- นายพะเยาว์ เพระไธสง  
นายกเทศมนตรี                      เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานประเพณีบุญเดือน ๖ ปีนี้ เบื้องต้นผมก็ได้เชิญผู้นำทุกหมู่บ้านได้เข้าร่วมประชุมและมอบหมายภารกิจหน้าที่ในการ

ดำเนินการ ซึ่งในการเตรียมการในปีนี้อาจจะมีในส่วนของกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นมา คือจัดสถานที่ที่จะทำขึ้นมาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลบึงสำโรงของเรา ก็คือทุ่งดอกบัวที่กำลังออกดอกสวยงามที่บึงสำโรงนะครับ ก็ได้มอบหมายให้กองการศึกษาได้พิจารณาว่าจะทำสะพานลงไปเพื่อให้เป็นจุดถ่ายภาพ ด้วยงบประมาณที่จำกัด ก็อาจจะมีการโอนงบประมาณเพิ่มเพื่อจะทำให้การดำเนินการเป็นไปอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งงบประมาณก็ได้ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคาดว่าจะไม่พอ ก็อาจจะมีการโอนงบประมาณเพิ่มนะครับ จึงขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาได้รับทราบในเบื้องต้น และขอความร่วมมือจากทุกท่าน คือตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม เราก็จะเริ่มลงพื้นที่แล้วนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านไปช่วยกัน ร่วมกันวางแผนการดำเนินงานนะครับ ผมก็ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ สำหรับระเบียบวาระการประชุมของเราในวันนี้ก็คงจะหมดเพียงเท่านี้ ก่อนปิดการประชุมผมก็ขอฝากท่านสมาชิกทุกท่านในการเข้าร่วมงานหรือเข้าร่วมการประชุม ก็ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้ให้ความสำคัญด้วยนะครับ และในการประชุมประจำเดือน ผมก็ต้องขอชมเชยท่านรองประธานสภา ท่านเจียม เดชะบุรีรัมย์ และท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านฉลอง ทรวจนอก ซึ่งผมไม่เคยเห็นท่านขาดประชุมสักครั้ง ผมก็ขอฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับ ผมขอปิดการประชุมครับ ขอขอบคุณครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น.

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
(นางสมพร อุ่นใจ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายหนูเล็ก กวดนอก)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายพินันท์ ดวงลูกแก้ว)

ได้มีการรับรองในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

สภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง เห็นว่าถูกต้องทุกประการ

(ลงชื่อ) ..... ประธานสภาเทศบาล  
(นายสุนทร หลายทวีวัฒน์)